



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทยวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทยวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทยวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาววรารพร เนื่องคำ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๑๙)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๑๙)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริธร สำนักการแพทย์
๒	นางสาวอริศวิทย์ มูริจันทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๒๕)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๒๕)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริธร สำนักการแพทย์
๓	นางสุพาวดี สมชาญ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๔๓)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๔๓)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายประพาศน์ ชัยชนะภูมิ)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาววราพร เนื่องคำ

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๑๙)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง - อายุราชการ ๖ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๗) - ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ หรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๔ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๗) - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๖ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๗) - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๕๑๑๑๖๘๐๙๖
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 	<ul style="list-style-type: none"> - ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๘
<p>๓. อื่นๆ</p> <p>(ระบุ)</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาววราพร เนื่องคำ

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมินพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๑๙)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดถุงน้ำดีแบบเปิดหน้าท้อง

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๗ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคนรายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ ๔๒ ปี HN ๑๒๑๒๑/๕๔ มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลสิรินธรเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ด้วยมีอาการปวดจุกแน่นท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่เป็น ๆ หาย ๆ ก่อนมาโรงพยาบาล ๒ สัปดาห์ ทำอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนพบมีนิ่วในถุงน้ำดีและถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลัน ได้เข้าพักรักษาในโรงพยาบาลสิรินธรเพื่อให้ยาปฏิชีวนะฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ การอักเสบของถุงน้ำดีลดลง แพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้านและนัดมาผ่าตัดถุงน้ำดีแบบเปิดหน้าท้อง (open cholecystectomy)

วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๔๘ น. ผู้ป่วยมาพบแพทย์ตามนัดเพื่อรับการผ่าตัด และเข้าพักรักษาในหอผู้ป่วยพิเศษ ๕ ตะวันตก AN ๑๗๘๓๘/๕๖ แรกได้รับรู้สึกตัวดี มีอาการปวดจุกแน่นท้องใต้ลิ้นปี่เป็นระยะ มีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง วัดสัญญาณชีพพบความดันโลหิตปกติ พยาบาลเตรียมผู้ป่วยเพื่อผ่าตัด โดยการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจชีวเคมีในเลือด ผลเลือดปกติ เอกซเรย์ปอดและตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจผลปกติ พยาบาลได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ผลการตรวจแผนการรักษา วิธีการผ่าตัด การระงับความรู้สึก การปฏิบัติตัวก่อนและหลังการผ่าตัด ผู้ป่วยและญาติรับทราบและเข้าใจดี วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๑๕ น. ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดถุงน้ำดีแบบเปิดหน้าท้อง ภายใต้การระงับความรู้สึกโดยวิธีการดมยาสลบร่วมกับการใส่ท่อช่วยหายใจ ใช้เวลาในการผ่าตัดและดมยาสลบ ๔๐ นาที สูญเสียเลือดจากการผ่าตัดเล็กน้อย ไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะผ่าตัด ผลการผ่าตัด พบถุงน้ำดีอักเสบ (cholecystitis) และนิ่วในถุงน้ำดี (multiple gall stone) หลังการผ่าตัด ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี มีริมฝีปากแห้งเล็กน้อย ดูแลให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำและให้จิบน้ำหลังจากผู้ป่วยตื่นดี ติดตามสัญญาณชีพหลังการผ่าตัดพบความดันโลหิตสูง ดูแลให้ยาลดความดันโลหิตรับประทานตามแผนการรักษา ไม่มีอาการปวดศีรษะหรือตาพร่ามัว มีอาการปวดแผลผ่าตัด ผู้ป่วยได้รับยา morphine ฉีดทางหลอดเลือดดำเพื่อบรรเทาอาการปวด ประเมินภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยา ไม่พบอาการผิดปกติ ระดับความปวดลดลง แผลผ่าตัดปิดก๊อชไว้ ไม่มีเลือดซึม ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดการติดเชื้อที่แผลผ่าตัด ดูแลให้ยาปฏิชีวนะแบบรับประทาน แนะนำการดูแลแผลไม่ให้เปียกน้ำ หลีกเลี่ยงการแกะหรือเกาแผล ผู้ป่วยและญาติรับทราบและเข้าใจดี ติดตามอุณหภูมิร่างกาย ทุก ๔ ชั่วโมง ไม่มีไข้

หลังผ่าตัดวันแรกแพทย์ให้เริ่มรับประทานอาหารเหลวเมื่อเช้าและอาหารอ่อนเมื่อเที่ยง ผู้ป่วยมีอาการท้องอืดหลังรับประทานอาหารอ่อน ดูแลกระตุ้นให้เคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นเพื่อเพิ่มการทำงานของลำไส้

ผู้ป่วยเริ่มลุกนั่งบนเตียงได้เองและญาติช่วยพยุงเดินได้ มีอาการปวดแผล ดูแลให้ยาลดปวดแบบรับประทาน ระดับความปวดลดลง นอนหลับพักผ่อนได้ หลังผ่าตัดวันที่สองผู้ป่วยยังมีอาการท้องอืด รับประทานอาหารได้น้อย แพทย์จึงให้รับประทานอาหารเหลวและให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ดูแลกระตุ้นให้เคลื่อนไหวร่างกาย โดยการเดิน อาการท้องอืดลดลง แผลผ่าตัดไม่ซึม ดูแลให้ยาปฏิชีวนะแบบรับประทานต่อเนื่อง ติดตามสัญญาณชีพ ไม่มีไข้ ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ หลังผ่าตัดวันที่สามผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองได้ เดินได้ดี แพทย์ให้รับประทานอาหารอ่อน สามารถรับได้ดี ไม่มีอาการท้องอืด ชักถ่ายปกติ

แพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พยาบาลให้คำแนะนำการดูแล แผลผ่าตัด แนะนำการรับประทานยาปฏิชีวนะอย่างต่อเนื่อง งดการออกกำลังกายหรือการยกของหนัก หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง แนะนำการสังเกตอาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ และการมาตรวจตามนัด ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อติดตามอาการหลังผ่าตัดและฟังผลชิ้นเนื้อ สรุปหลังการผ่าตัดดุน้ำดี แบบเปิดหน้าท้อง ผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรกซ้อน รวมระยะเวลาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ๗ วัน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แผนการสอนการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดดุน้ำดี

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินของโรค แผนการรักษา และการผ่าตัดดุน้ำดี
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดดุน้ำดี และสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง
๓. เพื่อให้หน่วยงานมีแผนการสอนการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดดุน้ำดี ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 ๑. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคดุน้ำดีอีกเสบและสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง
 ๒. บุคลากรในหน่วยงานมีแนวทางในการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดดุน้ำดี
 ๓. หน่วยงานได้เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพการบริการผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดดุน้ำดี